

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNV-XDCQ&TCBC

Hà Tĩnh, ngày tháng 5 năm 2022

V/v cho ý kiến dự thảo Văn bản UBND tỉnh triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Nội vụ nhận được Văn bản số 902/SLĐTBXH-GDNN-BĐG ngày 13/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cho ý kiến dự thảo Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh. Căn cứ các quy định liên quan, sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

- Tại tiết thứ 3 Mục 1, đề nghị sửa lại như sau: “Sở Lao động – Thương binh và Xã hội **chủ trì, phối hợp** với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp công lập sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc và quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, tại tiết thứ 3 Mục 3 đề nghị sửa lại như sau: “Sở Nội vụ **phối hợp** với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập” và bỏ phần nội dung: “Tham mưu ban hành chính sách thu hút nhà giáo, cán bộ quản lý giỏi về làm việc tại các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập”.

Lý do:

+ Việc rà soát sắp xếp các đơn vị trong từng lĩnh vực, địa phương thuộc trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương có liên quan.

+ Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

- Tại tiết 2 Mục 3, đề nghị bỏ phần nội dung sau: “Chỉ đạo, hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp về phương án bố trí, tuyển dụng, sử dụng đối với nhà giáo đã thực hiện hợp đồng dài hạn với các trường trước khi có Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018”.

Lý do: Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chấn chỉnh việc hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Văn bản số 1599/UBND-NC₁ ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Văn bản số 5770/UBND-NC₂ ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng). Ngoài ra, Chính phủ đã có Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (cho phép Hợp đồng lao động ngắn hạn đối với giáo viên để cân đối và đảm bảo đủ giáo viên khi chưa tuyển dụng đủ); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 06/8/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Vì vậy, đối với các vị trí việc làm là giáo viên, giảng viên còn thiếu so với biên chế được giao, đề nghị đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP.

- Tại tiết thứ nhất Mục 3, đề nghị sửa lại như sau: *“Chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ biên chế hiện có của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và căn cứ định mức biên chế theo quy định, khả năng tự chủ của các đơn vị để tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung biên chế tự chủ kinh phí cho các đơn vị nhằm đảm bảo cơ cấu và số lượng nhà giáo để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề theo quy mô tuyển sinh được phê duyệt”*.

Lý do: Việc giao biên chế căn cứ các quy định định mức giao biên chế của Chính phủ, Bộ ngành liên quan; bỏ cụm từ: *“trình Hội đồng nhân dân tỉnh”* vì Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước, không giao biên chế tự chủ.

- Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các đơn vị, địa phương tại Mục 11, Mục 12 dự thảo về việc rà soát, đề xuất phương án và thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ về dự thảo Văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P.XDCQ&TCBC.

GIÁM ĐỐC

Phan Thị Tố Hoa

